

# คำถามจากสมาชิกในเรื่องการประชุมใหญ่

ชื่อสมาชิก	เลขที่สมาชิก	สังกัด	คำถาม	คำตอบ
นายณวัฒน์ วราภาสกุล	5597	PTT	<p>1.การย้ายสถานที่ประชุมใหญ่ ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบล่วงหน้าหรือไม่</p> <p>2.การเพิ่มจำนวนผู้ที่แจ้งเข้าร่วมประชุมจากเดิม 150 คน เป็น 288 คน เพราะเหตุใด</p> <p>3.การจ่ายค่าตอบแทน 1,000.- บาท เฉพาะผู้ที่มาเข้าร่วม มีการแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบล่วงหน้าหรือไม่ ในใบประชาสัมพันธ์มีแต่แจ้งค่าอาหาร 700.- บาท</p> <p>4.การที่ลงชื่อเข้าร่วมผ่าน video conference มีการแจ้งให้ทราบหรือไม่ว่าจะถูกตัดสิทธิ์การลงคะแนนเสียงด้วย</p> <p>5.ถ้าต้องการลงคะแนนเสียง แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม ด้วยเหตุผลว่าสถานที่ไม่รองรับ ชัดกับข้อบังคับสหกรณ์ ข้อที่ 36/1 เรื่อง สิทธิของสมาชิก วรรค(1) "เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน" หรือไม่</p> <p>6.การให้เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม Offline อนุมัติจ่ายค่าตอบแทน 1,000.- บาท ให้ตัวผู้เข้าร่วมประชุมเอง ผิดข้อบังคับสหกรณ์หรือหลักบรรษัทภิบาลหรือไม่</p>	<p>คณะกรรมการมีมติในวันที่ 20 ต.ค. 63 มีความจำเป็นต้องจัดการประชุมใหญ่แบบรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ COVID-19 ตามคำแนะนำของผู้บริหาร PTT Group ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมที่ห้องประชุมใหญ่</li> <li>2. ถ่ายทอดผ่าน Vedio Conference</li> <li>3. ใช้สถานที่ที่เป็นห้องประชุมใหญ่ของ OC ซึ่งรองรับผู้เข้าประชุมได้ 150 คน</li> <li>4. จ่ายเบี้ยประชุมให้กับสมาชิกทุกคน ๆ ละ 700 บาท เป็นค่าอาหาร ซึ่งถือว่าสมาชิกทุกคนสามารถเข้ารับฟังการประชุมได้ผ่าน Online</li> <li>5. สำหรับสมาชิกที่มาร่วมประชุมที่ห้องประชุมใหญ่ ให้จ่ายเพิ่มอีกท่านละ 1000 บาท เมื่อร่วมประชุมจนจบการประชุม เป็นค่าเดินทางและเบี้ยประชุมที่ทำให้ครบองค์ประชุม</li> <li>6. วิธีการประชุมดังกล่าวได้หารือกับท่านสหกรณ์จังหวัดแล้วว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์และตามข้อบังคับสามารถทำได้ โดยต้องมีสมาชิกเข้าร่วมที่ห้องประชุมใหญ่ไม่ต่ำกว่า 100 คน และ ผู้ที่เข้าร่วมในห้องประชุมใหญ่เท่านั้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</li> <li>7. ต่อมาห้องประชุมใหญ่ของ OC ไม่สะดวกสำหรับการประชุมเนื่องจากอยู่ในช่วงของสถานการณ์การฟื้นฟูเศรษฐกิจ ประกอบกับมีผู้แจ้งขอเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมใหญ่จำนวน 288 คน จึงได้เปลี่ยนห้องประชุมเป็นโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ซึ่งสามารถจัดรองรับสมาชิกจำนวน 300 คนแบบ Social distancing ได้</li> <li>8. รายละเอียดทั้งหมดมีการสื่อความประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกได้รับทราบ</li> </ol>

			<p>อย่างไม่ครบถ้วน คณะกรรมการต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านมา ณ โอกาสนี้</p> <p>8.ค่าตอบแทน 1000 บาทเป็นมติดอนุมัติจากคณะกรรมการ</p> <p>ส่วนที่สมาชิกในห้องประชุมใหญ่อนุมัติคือ งบประมาณประจำปี 64</p>
นายกิตติพงษ์ ทั้งสอ	3336	<p>1.ในช่วงที่ออกประชาสัมพันธ์ไม่มีแจ้งว่ามีค่าเดินทางให้อีก 1,000.- บาท มีแจ้งเพียงแค่อาหาร 700.- บาท ไม่มีความชัดเจน</p> <p>2.ถ้าไม่ได้กรอกแบบฟอร์มให้สหกรณ์ แสดงว่าไม่มีสิทธิ์ไปเข้าร่วมประชุมใหญ่ใช่หรือไม่</p>	<p>การสื่อความประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกได้รับทราบอย่างไม่ครบถ้วน</p> <p>คณะกรรมการต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านมา ณ โอกาสนี้</p>
นายมานิตย์ อารีผล	3303	<p>1.ครั้งแรกแจ้งสถานที่เป็น OC ชลบุรี และมีเรื่องโควิด-19 จึงจำกัดจำนวนคน เพียงแค่ 288 คน แต่ภายหลังมีการแจ้ง</p> <p>เปลี่ยนสถานที่เป็น รร.เฮอริเทจ ซึ่งสามารถรับคนได้เพิ่มอีก แต่ทำไมสหกรณ์จึงไม่แจ้งรับสมาชิกเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม</p> <p>2. ไม่มีการแจ้งให้สมาชิกทุกคนทราบว่า สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม ตั้งแต่ต้นจนจบจะได้เพิ่ม</p> <p>อีกคนละ 1,000.- บาท แต่มีการประกาศในเมลล์(21 ตค 63) ว่าสมาชิกจะได้รับค่าอาหาร 700 บาท/ท่าน เท่านั้น</p> <p>3.ถ้าต้องการจะเข้าร่วมประชุมใหญ่ ที่ รร.เฮอริเทจ จะสามารถเข้าร่วมได้หรือไม่ และจะได้เพิ่ม 1,000.- บาทหรือไม่ (เนื่องจากมีการเปลี่ยนสถานที่ใหญ่ขึ้นแล้ว)</p>	<p>โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ รับจำนวนผู้เข้าประชุมได้มากกว่า 288 คนก็จริง แต่สหกรณ์มีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้มาประชุมร่วมกันเนื่องจาก</p> <p>มีความเสี่ยงจากสถานการณ์ COVID-19 รอบ 2 หากพบสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ท่านใดท่านหนึ่งติดเชื้อในภายหลัง ซึ่งอาจติดมาจากที่อื่น สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จะกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งต้องถูกกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน</p> <p>การสื่อความประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกได้รับทราบอย่างไม่ครบถ้วน</p> <p>คณะกรรมการต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านมา ณ โอกาสนี้</p>